

**VANCOUVER  
LUPON NG MGA PARKE  
AT LIBANGAN**

**Vancouver Lupon ng mg Parke at Libangan**

**MISYON, PANANAW AT MGA HALAGA NG PAGKAKASUNDO**

<p><b>MISYON</b> Dekolonized ang Vancouver Park Board Kinikilala ng Lupon ng Parke ang mga kolonyal na kasaysayan ng institusyon at itinataguyod ang pangako ng Lupon sa 11 mga diskarte sa pagkakasundo.</p> <p><b>BISYON</b> Isang evolvable na samahang bawat empleyado at komisyonado ang sangkatauhan sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagkilala at paggalang sa sangkatauhan ng mga Unang Tao (First People); at isang samahan na nagtatakda ng isang pandaigdigang halimbawa sa pagtrato sa pagkakasundo proseso ng dekolonisasyon.</p> <p><b>Abril 16, 2018</b></p>	<p><b>KAHALAGAHAN</b> Ang mga halagang ito ay iyong kumpas upang makatulong na gabayan ang paraan ng iyong pagtatrabaho, makipag-ugnay sa mga kasamahan, mga panlabas na kasosyo at sa publiko.</p>
	<p><b>KATYAGAAN</b> Ang Kolonyalismo ay hindi nangyari sa magdamag. Lutasin ito ay nangangailangan ng oras. Kailangan bilisan natin ang ating sarili sa halip na tumakbo. Aayusin natin ang mga deadline upang matiyak na ang mga bagay ay tapos nang maayos at magalang.</p>
	<p><b>KALINAWAN</b> Itutuon natin kung paano gumana ang kolonyalismo upang ibukod, hindi kung paano isasama.</p>
	<p><b>PRAGMATISMO</b> Ang lahat ng mga kawani ay nagmana ng isang sistema na hindi natin ginagawa. Narito ang Park Board Reconciliation Team (PBRT) upang tulungan ang mga kasamahan sa pagsusuri sa mga paraan na patuloy na nasisira ng kolonyalismo ang iba. Ang sisihan ay hindi produktibo.</p>
	<p><b>PAMUMUNO</b> Tayo ay mag-aalaga at susuportahan ang bawat isa, na nagpapakita ng mga katutubong prinsipyo sa paraan ng pag-andar natin bilang isang koponan.</p> <p><b>KAALAMAN</b> Pumayag kaming matuto sa publiko. Magkakamali tayo. Matuto tayo sa mga pagkakamaling iyon, maging malinaw tungkol sa mga ito, at gagamitin ang mga ito sa kapwa para matuto at magturo. Ang ating mga pakakamali ay magiging mga tanda ng kasangkapan.</p>

AYON, bilang tugon sa Mga Tawag sa Pagkilos na ibinigay ng Truth and Reconciliation Commission of Canada (TRC), ang Vancouver Park Board ay nagdirekta sa mga kawani na:

- A. agtibay ng "Pahayag ng United Nations sa Mga Karapatan ng Mga Katutubong Tao" bilang isang balangkas ng sanggunian para sa mga inisyatibosa pagkakasundo ng Park Board.
- B. Makipagtulungan sa mga mamamayan ng First Nations at iba pang katawan ng sibiko upang tukuyin, lumikha, at maghatid ng naaangkop at naaaksyunan na pagsasanay ng mga kawani sa mga katutubong isyu at pagkakasundo;
- C. Kumuha ng 360-degree na diskarte sa programming kabilang sa mga lugar ng kultura, kalusugan, pampublikong diyalogo, pisikal na aktibidad at isports upang madagdagan ang kaalaman sa publiko at kamalayan ng pagkakasundo at magbigay ng suporta sa mga katutubong mamamayan kabilang ang mga bata, kabataan, matatanda at mga pamilya;
- D. Ipagpatuloy ang naunang setting ng Park Board na ng intergovernmental diskarte sa hinaharap na pamamahala ng Stanley Park at iba pang kaugnay na lupain;
- E. Suriin ang donasyon ng mga monumento, mga alaala at mga proseso ng pampublikong sining at mga patakaran upang matiyak ang pagsasama ng kasaysayan ng Katutubo, mga halaga ng pamana, at mga kasanayan sa memorya;
- F. Suriin ang mga arkeolohiko protokol upang matiyak na "Ang mga Aboriginal na protokol ay dapat igalang bago ang anumang potensyal na invasive teknikal na inspeksyon at pagsisiyasat ng isang lugar ng sementeryo" o pagkagambala sa lupa ng isang midden site ay maganap sa mga lupain ng parke;
- G. Kinikilala na ang mga karapatanng aboriginal ay kasama ang mga karapatan sa wika ng Aboriginal; Ang pagpapanatili , pagbabagong-buhay at pagpapalakas ng mga wika at kultura ng mga aboriginal ay pinakamahusay na pinamamahalaan ng mga taong aboriginal at pamayanan;
- H. Suriin ang mga kontrata ng kasosyo at negosyo; relasyon at mga patakaran sa pagkuha para sa pagkakahanay sa TRC Calls to Action;
- I. Itaguyod at pondohan and isang priyoridad ng isang programa para sa mga katutubong at non-katutubong artista; upang magsagawa ng mga natutulungam na proyekto na nakikipag-ugnayan sa komunidad at gumawa ng mga gawa na nag-aambagsa proseso ng pagkakasundo;
- J. Repasuhin ang kaganapan na nagpapahintulot at mga oportunidadsa pagho-host ng palakasan upang matiyak na ang mga katutubong protokol ng teritoryo ng mga tao ay iginagalang, kung naaangkop sa laki ng kaganapan, na ang mga lokal na pamayang Katutubo ay nakikibahagi;
- K. Panatilihin ang kasalukuyang patakaran na walang bayad para sa pagpapalit ng pangalan sa ONECard, lalo na kaugnay ng pag-reclaim ng mga Katutubong pangalan na binago ng sistema ng tirahan ng paaralan.